
 

Defnyddio'r bysys ar hyn o bryd. 

Taith James. 

 

Yn sgil COVID-19, mae rhai pethau'n wahanol 

wrth i chi deithio ar fws. 

Mae hyn i'ch cadw chi'n ddiogel. 

 

James yw'r hyrwyddwr anableddau dysgu i 

drafnidiaeth. 

Aeth ar daith bws i ddangos yr hyn sydd wedi 

newid. A bod gwneud hyn yn ddiogel o hyd. 

 

Mae llai o bobl yn gallu teithio ar fws. 

Efallai bydd yn rhaid i chi aros yn hirach yn y 

safle bws. 

 

Bydd y dangosydd yn eich hysbysu pan fydd 

bws ar y ffordd. 

 

Mae arwyddion i ddangos sut i gadw'n 

ddiogel. 

 

Wrth i chi fynd ar fws, mae'r gyrrwr y tu ôl i 

sgrin. 



 

Mae rhai o'r seddi wedi cael eu blocio. 

 

Mae hyn er mwyn cynnal pellter cymdeithasol. 

 

Mae dal yn bosibl i bobl mewn cadeiriau 

olwyn deithio ar fws. 

 

Siaradodd James â phobl ar y bws. 

Dywedasant eu bod yn teimlo'n ddiogel. 

 

Bydd angen i chi wisgo masg. 

 

Roedd taith James yn dda. Dywedodd ei fod 

yn iawn defnyddio'r bws. Ond mae profiad 

ychydig yn wahanol ar hyn o bryd. 

 


